

หัวข้อข่าว : โพลชี้ปชช.กังวลรัฐเลิกตรึงราคาน้ำมันดีเซล-สินค้าฟุ้งค่าครองชีพขยับสูง

วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ : 30 เมษายน 2565

ที่มา : www.dailynews.co.th

โพลชี้ปชช.กังวลรัฐเลิกตรึงราคาน้ำมันดีเซล-สินค้าฟุ้งค่าครองชีพขยับสูง

แนะรัฐบาลควรหาทางออกการบริหารจัดการน้ำมันภายในประเทศ ใช้งบมาอุดหนุนหรือลดภาษีสรรพสามิตเพื่อตรึงราคาน้ำมันต่อไป

📅 30 เมษายน 2565 🕒 14:20 น. 📍 การเมือง



เมื่อวันที่ 30 เม.ย. กรุงเทพโพลล์ โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สัมภาษณ์ประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,038 คน เมื่อวันที่ 25-28 เม.ย.65 เรื่อง “รับมืออย่างไร หากค่าครองชีพพุ่ง หลังรัฐเลิกตรึงราคาน้ำมันดีเซล” พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 58.7 ทราบว่ารัฐบาลจะเลิกตรึงราคาน้ำมันดีเซลในเดือน พ.ค.นี้ อาจส่งผลให้ราคาสินค้าสูงขึ้น ขณะที่ร้อยละ 41.3 ระบุว่าไม่ทราบ ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 77.2 ระบุว่ามีความกังวลค่อนข้างมากถึงมากที่สุดว่ารายรับจะไม่เพียงพอจ่ายหากราคาสินค้าและค่าครองชีพขยับตัวสูงขึ้น ขณะที่ร้อยละ 22.8 ระบุว่ามีความกังวลค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด

หัวข้อข่าว : โพลชี้ปช.กังวลรัฐเลิกตรึงราคาน้ำมันดีเซล-สินค้าพุ่งค่าครองชีพขยับสูง

วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ : 30 เมษายน 2565

ที่มา : www.dailynews.co.th

เมื่อถามถึงวิธีรับมืออย่างไรกับค่าครองชีพที่มีทิศทางปรับตัวสูงขึ้นหากรัฐจะเลิกตรึงราคาน้ำมันดีเซลในเดือน พ.ค. นี้ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 72.5 ระบุว่าใช้จ่ายอย่างประหยัด ใช้จ่ายแต่สิ่งจำเป็น รองลงมาร้อยละ 11.6 ระบุว่าหารายได้เสริมจากงานประจำ และร้อยละ 10.5 ระบุว่าใช้วิธีวางแผนค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน

ส่วนเรื่องที่ต้องการให้รัฐบาลมีนโยบายหรือโครงการใดเพื่อช่วยเหลือประชาชน ลดภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้นนั้น พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 43.4 ต้องการให้รัฐควบคุมราคาสินค้าที่จำเป็น รองลงมาร้อยละ 17.4 ต้องการให้ปรับค่าแรงขั้นต่ำให้สูงขึ้นเพื่อสอดคล้องกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น และร้อยละ 12.7 อยากรนำโครงการต่างๆ กลับมาใช้ใหม่เพื่อแบ่งเบาภาระประชาชน เช่น คนละครึ่ง และอยากสนับสนุนภาคเอกชนให้มีการจ้างงานเพิ่มเพื่อลดปัญหาการว่างงาน

อย่างไรก็ตามพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 54.8 คิดว่ารัฐบาลควรหาทางออกเรื่องการบริหารจัดการน้ำมันภายในประเทศ คือ ใช้งบประมาณมาอุดหนุนหรือลดภาษีสรรพสามิตเพื่อตรึงราคาน้ำมันต่อไป รองลงมาร้อยละ 17.2 คือ ค่อยๆ ททยอยปรับขึ้นราคาน้ำมันเพื่อให้ประชาชนได้ปรับตัว และร้อยละ 9.4 คือ ปล่อยราคาน้ำมันไปตามกลไกของตลาดโลก ประชาชนจะได้รู้ราคาที่แท้จริง